



## นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของโครงการอาสาสมัครที่แอนตาร์กติกา

อัปเดตล่าสุด: 24 กันยายน 2019

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของโครงการอาสาสมัครที่แอนตาร์กติกา (“นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม”) อธิบายวิธีที่เรารวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งและรวบรวมผ่าน <http://airbnb.com/sabbatical> (“เว็บไซต์”) และเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการอาสาสมัครที่แอนตาร์กติกา โดยเป็นส่วนเพิ่มเติมของ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb ซึ่งมีผลต่อการที่คุณใช้และเข้าชมเว็บไซต์ หากคำแปลนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

โปรดอ่านเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb อย่างละเอียด

สำหรับคำศัพท์ที่ตรงกับคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับภาษาอังกฤษ หากไม่ได้ให้คำนิยามไว้ในที่นี้ จะมีนิยามเช่นเดียวกับที่ปรากฏใน [เงื่อนไขการคัดเลือก นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb](#) และ [เงื่อนไขการให้บริการ](#) ของ Airbnb

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่มีความยากลำบากของโครงการอาสาสมัครที่แอนตาร์กติกา ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเพื่อยืนยันว่าคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วม Antarctic Logistics & Expeditions (“ALE”) ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ตามระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของบริษัท ALE เป็นผู้ให้บริการในส่วนที่เป็นการเดินทางในแอนตาร์กติกา เป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ ALE ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่ายินยอมให้ ALE ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการคัดเลือก Airbnb จะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้

### 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลที่คุณส่งมาในใบสมัคร รวมถึงข้อมูลที่เราไว้ในขั้นตอนหลังจากนั้นระหว่างการคัดเลือก (เช่น การคัดกรอง การสัมภาษณ์) การประมวลผลข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมการคัดเลือก และจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราอย่างเพียงพอตามเงื่อนไขการคัดเลือก

เวลาคุณใช้เว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้และวิธีที่คุณใช้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb

### 2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเราอย่างเพียงพอ (ตามเงื่อนไขในการคัดเลือก)

หากคุณได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัคร เราอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบว่า คุณได้รับคัดเลือก ข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการประกาศชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb

### 3. การใช้ร่วมกันและการเปิดเผย

เราเปิดเผยและใช้ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก รวมถึงใบสมัครและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกปฏิบัติตามบทบาทของตนได้ในการคัดเลือก

เราอาจให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ช่วยเราในการคัดเลือก ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างจำกัด เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในนามของเรา และมีข้อผูกพันตามสัญญาในการคุ้มครองและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการและตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ที่นั่น

ผู้ให้บริการของเราอาจอยู่ในหรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) กฎหมายในประเทศเหล่านี้อาจแตกต่างจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมใน EEA อาจโอน จัดเก็บ และประมวลผลนอก EEA ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้ ในกรณีที่เรโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EEA เราตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่ามีกฏป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ โปรดติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 และการโอนข้อมูลระหว่างประเทศได้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Airbnb

### 4. สิทธิของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิที่อธิบายไว้ในส่วนนี้อันเกี่ยวข้องกับใบสมัครของคุณ โปรดส่งอีเมลถึง [sabbatical@airbnb.com](mailto:sabbatical@airbnb.com)

โปรดทราบว่าเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ

#### การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

คุณมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณ

#### การเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูล

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อาจให้สิทธิคุณในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือไว้ นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และคอมพิวเตอร์อ่านได้ และ/หรือขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (ถ้าเป็นไปได้ทางเทคนิค)

#### การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือก โดยจะเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่คุณจะได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมหรือเป็นผู้เข้าร่วมสำรอง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทันทีที่การคัดเลือกสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2019 แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้หากการคัดเลือกเกิดความล่าช้า หลังจากวันที่คุณส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หากไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ก็ขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ [sabbatical@airbnb.com](mailto:sabbatical@airbnb.com) พร้อมระบุคำขอให้ชัดเจน

โปรดทราบว่าหากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

- คุณจะไม่มีความสามารถในการคัดเลือกหรือเข้าร่วมโครงการ



- เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- และเราจะไม่ลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งมาเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออกจากระบบสำรองข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาเว็บไซต์และรักษาความปลอดภัยจากการสูญเสียดังกล่าวโดยบังเอิญหรือโดยเจตนาร้าย

#### ข้อจำกัดในการประมวลผล

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อาจให้สิทธิคุณในการจำกัดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ (i) คุณคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (iii) เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล แต่คุณต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้าง ใช้ หรือป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมาย หรือ (iv) คุณคัดค้านการประมวลผลและการยืนยันว่าเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายของเรามีผลเหนือเหตุผลของคุณยังอยู่ระหว่างพิจารณา

#### การคัดค้านการประมวลผล

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อาจให้สิทธิคุณกำหนดให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการได้ (รวมถึงการรวบรวมข้อมูลบางประเภท) ถึงแม้ว่าการประมวลผลนั้นจะเป็นไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากคุณคัดค้านการประมวลผลนั้น เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เว้นแต่ว่าเราสามารถแสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างหนักแน่นหรือแสดงว่าการประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการสร้าง ใช้ หรือป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมาย

#### การยื่นคำร้องทุกข์

คุณมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์เกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เราดำเนินการต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

#### 5. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงแก้ไขไว้ในเว็บไซต์และเปลี่ยนวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบน นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงแก้ไขจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์

หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงแก้ไข โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ หากคุณส่งใบสมัครไปแล้ว ก็จะต้องยกเลิกข้อตกลงกับเราโดยแจ้งให้เราทราบพร้อมระบุให้ชัดเจนว่าขอลอนใบสมัคร โดยส่งอีเมลไปที่ [sabbatical@airbnb.com](mailto:sabbatical@airbnb.com) ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือก

หากคุณไม่ยกเลิกข้อตกลงกับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับปรับปรุงแก้ไขจะมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป รวมถึงการเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย

#### 6. นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยจัดหา คู่ครอง และปรับปรุงเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันได้ที่ [นโยบายคุกกี้](#) ของ Airbnb

\*\*\*